



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒
(เริ่มต้นจากหน้าซุ้มประตูวัดไทรงามศิริมงคลด้านทิศตะวันตก ถึง บ้านนายสมงาม เทียงนอก)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ (เริ่มต้นจากหน้าซุ้มประตูวัดไทรงามศิริมงคลด้านทิศตะวันตก ถึง บ้านนายสมงาม เทียงนอก) ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงานดังนี้

- ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของอบต.) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างงานในสัญญาเดี่ยวและประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๓,๘๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อของสอบราคาไปทำการตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ **ยกเว้น** วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยื่นของสอบราคา ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๔๔๖-๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ของ www.koratda.go.th; www.gprocurement.go.th และ www.nongjangyai.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสมมิตร คุ่มบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

